



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 1 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,165 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,920,189 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,574 ราย รักษาหายสะสม 1,801,702 ราย ยังรักษาอยู่ 99,227 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย เสียชีวิตสะสม 19,260 ราย ฉีดวัคซีนสะสมทั่วประเทศ 75,261,743 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 247,445,395 ราย เสียชีวิต 5,014,739 ราย รักษาหาย 224,110,756 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน รัสเซีย เรียงร้อยมายังกลุ่มประเทศจี-20 ให้ปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับรองวัคซีนต้านโควิด-19 ให้เหมือน WHO ที่อนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม สปุตนิควี ออสเตรเลีย อนุญาตให้ประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย ที่ฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางไปต่างประเทศและกลับมาโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมพร้อมเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 1 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ และเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภาพรวม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ตรวจสอบความพร้อมมาตรการรองรับและติดตามการเข้าออกของผู้โดยสารที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนสนามบินอื่นที่เปิดให้มีการบินเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สธ. สอดส่องดูแลทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมของ ศบค. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ยังไม่อนุญาตดื่มและจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั่วไป ส่วนกรุงเทพฯ อนุญาตให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของ ททท.ไม่เกินเวลา 21.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่า 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว จัดทีมตรวจตรา สถานประกอบการร้านค้า ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ประชาชาติ แนวหน้า topnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งจะเปิดโรงเรียนและเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามานั้น มั่นใจว่าวัคซีนที่จัดสรรและฉีดให้กับประชาชนมีความครอบคลุม คนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะลดการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมทางด้านยา และเวชภัณฑ์รองรับ มีระบบกักตัวที่บ้านและชุมชนเสริมช่วยให้มีเตียงรพ.รองรับผู้ติดเชื้อมีอาการสีเหลืองและสีแดง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า วันนี้ (1 พฤศจิกายน) จะเป็นวันแรกที่เปิดประเทศรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งล่าสุด ศบค.ได้ปรับระดับสถานการณ์ย่อยแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ขออย่าว่าแม้จะมีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว แต่สิ่งสำคัญคือยังต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคล ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก แม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ครอบคลุมสูงขึ้นไปก็ตาม ส่วนสถานประกอบการต่างๆ ต้องเข้มมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้เป็นสถานที่ปลอดโควิด ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อลดการแพร่ระบาด เปิดประเทศอย่างปลอดภัย เพราะหากหย่อนยานเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจต้องปิดสถานที่หรือกิจการ เกิดผลกระทบและไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย ส่วนมาตรการทางด้านสาธารณสุขยังมีความพร้อม ทั้งการสอบสวนควบคุมโรค การตรวจหาเชื้อ และการรักษาพยาบาล ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กำลังอยู่ในช่วงขาลง เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการควบคุมป้องกันโรค ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีจังหวัดที่ยังต้องจับตามองอยู่ อาทิ จ.ตาก จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ และจ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น ที่ยังมีการติดเชื้อมากอยู่ ต้องเร่งควบคุมและจัดส่งวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินการแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข มีทั้งหมด 4 เป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน สร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุข พื้นฟูระบบเศรษฐกิจ และสร้างสังคมนิวอร์มอล มีตัวชี้วัด 6 ด้าน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ทั้งมาตรการ COVID-Free ต่างๆ, วัคซีนโควิด-19) การควบคุมโรคระดับจังหวัด, การรองรับด้านการแพทย์ โดยทุกจังหวัดมีผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงที่ครองเตียงระดับ 2 และ 3 ของโรงพยาบาลไม่เกิน 60-80% และมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด โดยจะแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนและมอบผู้เกี่ยวข้องติดตามกำกับต่อไป

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการรับรองเอกสารการรับวัคซีนของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass ว่า มี 2 ส่วน คือ 1.การยื่นเอกสารออนไลน์ตั้งแต่ก่อนเข้ามา ซึ่งจะมีระบบหลังบ้านที่คร.ร่วมกับกรมการกงสุล จะตรวจสอบเบื้องต้นได้ และ 2.เมื่อมาถึง จะมีระบบคิวอาร์โค้ดให้ตรวจสอบ ใช้เวลาตรวจแต่ละคนสั้นลง และผู้เดินทางที่มีระบบรับรองการฉีดวัคซีนแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนประเทศไทยก็ทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้น สำหรับการรับรองเอกสารการรับวัคซีนในผู้ที่เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้ไม่ต้องกักตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ขึ้นทะเบียนกับบอย.ของประเทศไทย 2.วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก และ 3.เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้ได้ ส่วนผู้เดินทางจากประเทศที่ฉีดวัคซีนนอกเหนือจาก 3 กลุ่มดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าไทยได้ในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์หรือแบบกักตัวตามเงื่อนไขที่กำหนด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การชะลอ/ยุติกิจกรรมในกรณีเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น เช่น 1.จำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 15 รายต่อแสนประชากรต่อสัปดาห์ 2.ระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ 3.มีผู้ติดเชื้อครองเตียงในพื้นที่ตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป 4.พบเชื้อกลายพันธุ์ แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้ และ 5.หากเกิดเหตุการณ์กรณีอื่นๆ ให้เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจะพิจารณาตั้งแต่ปรับลดกิจกรรม, ลดจำนวนเส้นทางท่องเที่ยว, ถ่างระยะมากก็ให้นักท่องเที่ยวกักตัวเองภายในโรงแรม และหากสถานการณ์รุนแรงยิ่งมากขึ้น ก็จะต้องทบทวนยุติการรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)

- ซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจเรื่อง "หวั่นพวกรู้เห็นแก่ตัว กอบโกย พาปิดประเทศ" พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 97.6% กังวลพวกลวยโอกาสเห็นแก่ได้ ช่วงเปิดประเทศทำผิดกฎหมายซ้ำเติมวิกฤตเดือดร้อนประชาชน นอกจากนี้ ยังพบความกังวลของประชาชนระดับมากถึงมากที่สุด เรียงลำดับดังนี้ พวกเขาไม่เคร่งครัด ไม่ควบคุมโรค เกิดโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 45.8, สถานบันเทิงทำผิดกฎหมาย แหล่งแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 43.1, เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย เป็นต้นเหตุวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ ร้อยละ 41.0 เป็นต้น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ch7)

- กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำแบบไม่กักตัว หรือจำกัดพื้นที่เพิ่มเติมอีก 17 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ลาว ลักเซมเบิร์ก อินโดนีเซีย คูเวต มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา สาธารณรัฐสโลวาเกีย โอมาน โครเอเชีย โรมาเนีย เนปาล ศรีลังกา เวียดนาม และไต้หวัน (ก่อนหน้านี้ 46 ประเทศ) รวม 63 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ

- โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า ฝ่ายความมั่นคงพร้อมสนับสนุนรัฐบาลรับการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย. รมช.กลาโหมย้ำกับทุกเหล่าทัพให้กองกำลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ ตรึงกำลังเข้มเฝ้าระวังชายแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ชายแดนรอบประเทศต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนเมียนมาและกัมพูชา ที่พบการลักลอบเข้าเมืองมากขึ้นตามลำดับ

- รว.คมนาคมเผยสนามบินมีความพร้อม 100 % รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ คาดมีผู้เดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง

2. เร่งคุมการระบาดเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ประชาชาติ แนวหน้า topnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ประชากรมีประมาณ 1.7 ล้านคน ขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ขณะนี้ทางผู้ว่าฯ ได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า 70-100% กระทรวงก็พร้อมสนับสนุน ล่าสุดได้ส่งวัคซีนให้อีกกว่า 7 แสนโดส เร่งทยอยฉีดในเดือน พ.ย.นี้ บวกกับมาตรการโควิด ฟรีเซตตั้งทุกฝ่ายทั้งประเทศ เชื่อว่าจะลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเหมือนกับกทม.ที่มีการระบาด แต่สถานพยาบาลยังมีความพร้อม ทั้ง HI/CI ก็กำลังจัดตั้ง ที่สำคัญคือกระจายวัคซีนไปมากแล้ว เพราะฉะนั้นพื้นฐาน ต้นทุนระบบสาธารณสุขดีกว่ากทม.เมื่อ 3-4 เดือนก่อน ขอความร่วมมือประชาชนใช้ชีวิตหลังผ่อนคลายมาตรการด้วยความระวัง และปฏิบัติตามมาตรการ

3. ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

- ผู้ประกอบการสถานบันเทิง 311 ร้าน รวมตัวยื่นจดหมายถึงนายกฯ ขอขายเหล้านำร่อง 17 จังหวัดท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และอนุญาตให้เปิดกิจการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมข้อเสนอมาตรฐานการดำเนินกิจการปลอดภัย (COVID-Free Setting) สำหรับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

-โฆษก กทม. ย้ำว่าอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน กทม. ได้เฉพาะร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA เท่านั้น สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อกังขาเรื่องระยะเวลาในการขอรับรองมาตรฐาน SHA ที่ใช้เวลานานกว่า 2-3 สัปดาห์ ซึ่งอาจไม่ทันกับการเปิดให้บริการนั้น ทาง ททท. จะมีการเพิ่มจำนวนทีมงาน คาดว่าจะทำให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. ให้สัมภาษณ์กรณีร้านอาหารในกรุงเทพฯ ต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย หรือ SHA จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ตั้งเวลา 21.00 น. ว่า ข้อกำหนดนี้เป็นไปตามมติของ กกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว เพราะในกรณีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้นานกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะมีอาการเฝ้าระวัง อาจควบคุมตัวเองได้ไม่ดี และเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้

-ด้านนายธนากร คุปตจิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวว่า หลังจากเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายนแล้ว ขอเสนอให้มีการประเมินและทบทวนมาตรการทุก 7-14 วัน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวนจังหวัดนำร่องที่เปิดรับนักท่องเที่ยวและไม่มีกักตัว 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต และการลดเวลาเคอร์ฟิว แต่ควรเพิ่มเวลาการกินและดื่มแอลกอฮอล์จากที่กำหนด 3 ทุ่ม เป็น 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการได้ฟื้นตัวไปพร้อมกับการเปิดประเทศ

4. จ.ตรัง รักษาโควิดล่าช้า**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก บ้านเมือง topnews)**

- ผู้ว่าฯ ตรัง นำทีมงานด้านการปกครองและสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านควนร้อน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง หลังชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อตัดพ้อว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกกักตัว มีชาวบ้านติดโควิด-19 กว่า 30 คน ผ่านไปเป็นกว่าสัปดาห์ยังไม่ได้รักษา ล่าสุดผู้ว่าฯ ขอโทษประชาชนที่ล่าช้า พร้อมปรับวิธีการทำงานใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก thailandplus จส.100 ศูนย์ข่าวแอฟซิก)

- นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 12 เผยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน ต.บางสัก จ.ตรังแล้ว หลังพบการติดเชื้อหลายครัวเรือน จัดยาฟ้าวิพราเวียร์และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านอย่างครบถ้วน พร้อมจัดตั้งศูนย์ดูแลในชุมชนให้ครบทุกอำเภอใน จ.ตรัง ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยได้ครอบคลุมและควบคุมการระบาด

5. รพ.ให้ผู้ติด 'โควิด' รักษาห้องผู้ป่วยรวม**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)**

- จากกรณี เพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2” โพสต์รูปภาพเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ามานอนรักษาตัว ที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมตั้งคำถามว่า รพ. คัดกรอง คัดแยก ผู้ป่วยโควิดพลัดหรืออย่างไร จนทำให้เกิดเคสผิดพลาดมีการรับผู้ป่วยใหม่เข้ามานอนรักษาในห้องผู้ป่วยรวมแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยรายนั้นติดโควิด-19 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทำให้ผู้ป่วยรายอื่นที่รักษาตัวอยู่ รวมทั้งญาติ ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ขณะที่ ผวจ.เพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้ สสจ.เพชรบูรณ์ เร่งตรวจสอบเป็นการด่วน ซึ่งพบว่าญาติปกปิดข้อมูล แจ้งผลการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการรักษาว่าเป็นลบ ต่อมาตรวจกรรยาเจอผลเป็นบวกทาง รพ. จึงได้แยกสามีของหญิงรายดังกล่าว ออกจากหอผู้ป่วยในไปอยู่ห้องแยกโรคทันที

6. คนงานไซต์ก่อสร้างตึก อย. ติดโควิดกว่า 40 คน**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า)**

- ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบแคมป์คนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี มีคนงานติดเชื้อแล้วจำนวน 39 ราย ซึ่งแคมป์มีทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวประมาณ 100 คน จึงได้คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดเข้ารับรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวายุภักษ์ และศูนย์พักคอยวัดบัวขวัญ พร้อมกับสั่งหยุดการก่อสร้างอาคารทั้งหมด รวมทั้งทำการ Bubble and seal ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา

7. เตรียมพร้อมเปิดเรียน**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน)**

- นายกษามอบหมายให้ น.ส.ตรีสุข เทียนทอง รมวศธ. ติดตามความเรียบร้อยสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่ 1 พฤศจิกายน ยกเว้นการป้องกันโควิดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) สำหรับเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถานศึกษา เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และรายละเอียดต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน

8. วัคซีนโมเดอร์นาเข้าไทย**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ มติชน)**

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

- องค์การเภสัชกรรม (อก.) แจ้งว่าวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โมเดอร์น่าล็อตแรก 560,200 โดส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน ลูฟท์ฮันซา เที่ยวบิน H772 เวลาประมาณ 13.00 น.จะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ระบบ ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) ด้วย ทั้งนี้ วัคซีนที่ได้รับเป็นไปตามสัดส่วนของการจอง สภาอากาศไทยจะได้รับวัคซีนมากที่สุด เนื่องจากจองมากถึง 1 ล้านโดส ต้องได้รับวัคซีนร้อยละ 20 ของวัคซีนที่เข้ามา รพ.เอกชน อื่นๆ จะได้รับตามสัดส่วน ร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 5 ต่างกันไป

9. จนท.ไม่พอเร่งฉีดวัคซีนจว.ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด)

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จนะ จ.สงขลา กล่าวว่า หลายจังหวัดนับถอยหลังสู่การเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน แต่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนนับถอยหลังสิ้นเดือนตุลาคม จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงหรือไม่ หลังจากได้รับโควตา วัคซีนไฟเซอร์ 1,000,000 โดส เพื่อฉีดอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด อุปสรรคคือจำนวนบุคลากรไม่พอ เนื่องจากหน่วยงานของทีมแพทย์ไม่ได้มีเฉพาะการฉีดวัคซีน แต่ให้บริการอย่างอื่นด้วย ส่งผลให้ศักยภาพการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

10.FDA อนุมัติให้ ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนสำหรับฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ ไทยโพสต์)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ "ผมได้มอบหมายให้ทาง ออย.แจ้ง บ.ไฟเซอร์ประเทศไทยทำการขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับเด็ก 5-11 ปีโดยเร่งด่วน หลังจากที่ FDA สหรัฐอนุมัติให้ไฟเซอร์เป็นวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และอาจจะเริ่มฉีดกลุ่มเด็กดังกล่าวที่สหรัฐ ในระหว่างรอการขึ้นทะเบียนของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย จะติดตามข้อมูลอาการข้างเคียง และประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กวัย 5-11 ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ไปพร้อมกัน ก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กไทย และสำหรับวัคซีนเทคโนโลยีไวรัสเชื้อตายนั้น คาดว่าในอีกไม่นานจะมีข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตที่กำลังรวบรวมข้อมูลการทดลองวิจัยส่งให้ครบถ้วน เพื่อขึ้นทะเบียนรับรองและใช้ในต่อไปเช่นกัน

11.รายงานการระบาดและคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก เติลนิวส์ อีจัน)

- 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 31 ต.ค. ได้แก่ กทม. 630 คน สงขลา 583 คน นครศรีธรรมราช 574 คน ปัตตานี 558 คน เชียงใหม่ 394 คน ยะลา 379 คน ชลบุรี 344 คน สมุทรปราการ 296 คน นราธิวาส 289 คน ระยอง 286 คน ขณะที่จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ได้แก่ นครพนม

- **ขอนแก่น** เร่งตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์พืชน้ำนมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง เด็กเล็ก - ผู้ปกครอง ติดเชื้อแล้ว 11 ราย **ลำปาง** พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 26 ราย โดยเฉพาะที่ อ.วังเหนือ พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน **พะเยา** พบผู้ป่วยใหม่ 34 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง คือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และวงสุราใน อ.เชียงคำ **สระแก้ว** พบผู้ป่วยยืนยันอีก 82 ราย กระจายเกือบทุกอำเภอ **กาฬสินธุ์** คลัสเตอร์โควิด-19 ห้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ พบคนใกล้ชิดในครอบครัวพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก 47 ราย ยอดผู้ป่วยรวม 217 ราย **นครราชสีมา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย **ภูเก็ต** (ติดเชื้อรายใหม่อีก 59 ราย เป็นผู้ป่วยจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 3 ราย **ร้อยเอ็ด** พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น 36 ราย อยู่ใน อ.โพธิ์ชัยถึง 7 ราย ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ทดสอบการเปิดเทอมออนไลน์

ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา)

- ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่องการออกวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อการติดต่อระหว่างประเทศ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอัตราครั้งละ 50 บาท มีผล 1 พ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 และตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้ประกอบการร้านค้า และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ตำบลเพ จังหวัดระยอง มีทำเทียบเรือโดยสาร เพื่อเดินทางไปยังเกาะเสม็ด ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ผ่านการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองจากโครงการแซนด์บ็อกซ์แล้วเข้าพื้นที่จำนวนมาก สธ.จึงได้เตรียมความพร้อม โดยเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้ได้ร้อยละ 80 โดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ปลัด กทม. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการใน กทม.เข้ารับการประชุมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ททท.เป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง ณ วันที่ 29 ต.ค.64 มีสถานประกอบการ SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ <https://www.thailandsha.com/index>

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาธารณสุขแบบบูรณาการ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, bangkokbiznews, topnews, newtv, mco) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. แถลงข่าวการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1 “ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม โดยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาธารณสุขแบบบูรณาการ” ว่าเป็นการบูรณาการ 5 กระทรวง ประกอบด้วย สธ. อว. ก. ดิจิทัลฯ ก.การคลัง และก.แรงงาน ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ Big Rock 1 จะนำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางสุขภาพที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแข็งต่อระบบสาธารณสุข พัฒนาให้เป็นคลังข้อมูลหรือ Big Data นำไปสู่การวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการควบคุมโรคและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ในอนาคตจะปรับเป็นหน่วยงานกลางประเทศ เช่น สำนักงานสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติ ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี นำไปสู่การวางแผนสาธารณสุขประเทศอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>แลนด์มาร์คขวดไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย สธ. ก.วัฒนธรรม ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาพันธ์โลกขวดไทยและสปา และไอคอนสยาม เปิดโครงการ "แลนด์มาร์คขวดไทย" เนื่องในโอกาส "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ" 29 ต.ค.ของทุกปี เพื่อแสดงศักยภาพ ความพร้อมในการร่วมสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญาขวดไทย สมุนไพรไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB)</p>	
<p>การจัดการน้ำสะอาดในโรงเรียน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd, thejournalistclub, bangkokbiznews, Chiangmainews, thailandplus) -นพ.สุวธรรมชัย วัฒนาฯ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย เผย 4 ขั้นตอน ได้แก่ สำรวจ ซ่อมแซม ทำความสะอาด และตรวจสอบ ในการจัดการน้ำสะอาดในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ดูแลระบบจัดการน้ำดื่มในโรงเรียนควรมีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในเรื่องน้ำบริโภคของนักเรียน ครูหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>วันโซโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) -นพ.สุวธรรมชัย วัฒนาฯ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย เผย ในโอกาส วันโซโลกจัดขึ้นทุกเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2564 วันโซโลก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กินโซวันนี้ และทุกวัน" เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ของไข่และรับประทานไข่มากขึ้น แพทย์และนักวิชาการชวนคนไทยบริโภคไข่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้า 300 ฟองต่อคนต่อปี เพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีโปรตีนสูง มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เสริมสร้างระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เหมาะกับ สุขภาพของผู้คนทุกช่วงวัย และที่สำคัญช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีให้ร่างกาย</p>	-
<p>โรคอุจจาระร่วง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, thejournalistclub, prd, thejournalistclub, bangkokbiznews, Chiangmainews, thailandplus, Chiangmai-Mail, pattayamail) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้บางพื้นที่ยังคงมีฝนตก น้ำท่วมขัง ประกอบกับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็นลง ขอให้ประชาชนระวังการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ น้ำแข็ง ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 ต.ค. 64 พบผู้ป่วย 417,168 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ เด็กแรกเกิด - 4 ปี รองลงมาอายุ 65 ปี ขึ้นไป และอายุ 25-34 ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อำนาจเจริญ มุกดาหาร เชียงราย จันทบุรี และมหาสารคาม ตามลำดับ แนะนำป้องกันโรคอุจจาระร่วง ด้วยการรับประทานอาหารที่ "สุก ร้อน สะอาด" หากอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้น มีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้น อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ กระจายน้ำมากกว่าปกติ มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ และเพื่อการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพที่ดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	-
<p>โรคอุจจาระร่วง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, Chiangmai-Mail, pattayamail, thejournalistclub, prd, thejournalistclub, bangkokbiznews, Chiangmainews, thailandplus) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้บางพื้นที่ยังคงมีฝนตก น้ำท่วมขัง ประกอบกับเป็นช่วง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็นลง ขอให้ประชาชนระวังการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ซึ่งโรคดังกล่าวเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ น้ำแข็ง ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 ต.ค. 64 พบผู้ป่วย 417,168 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ เด็กแรกเกิด - 4 ปี รองลงมาอายุ 65 ปี ขึ้นไป และอายุ 25-34 ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อำนาจเจริญ มุกดาหาร เชียงราย จันทบุรี และมหาสารคาม ตามลำดับ</p> <p>แนะนำให้ประชาชนป้องกันโรคอุจจาระร่วง ด้วยการรับประทานอาหารที่ "สุก ร้อน สะอาด" หากมีอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้น มีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้น อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ กระจายน้ำมากกว่าปกติ มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ และเพื่อการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพที่ดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	
<p>การยุติการตั้งครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยการดื่มน้ำอัดลมร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลังไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ แต่จะส่งผลให้น้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนได้ หากร่างกายได้รับปริมาณคาเฟอีนเกินขนาดอาจเกิดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย และหัวใจเต้นเร็ว แนะนำวิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ เป็นการให้ยามีฟิพริสโตนและไมโซพรอस्टอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน และการยุติการตั้งครรภ์ทางศัลยกรรม โดยในปัจจุบันผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ รวมถึงอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ โดยตรวจและรับคำปรึกษาจากทางเลือกตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ อันจะเอื้อประโยชน์แก่หญิงให้สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและไม่มีคามผิดตามกฎหมาย สำหรับวัยรุ่นท้องไม่พร้อมปรึกษาสายด่วนช่วยแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม</p>	-
<p>ระบบการพิสูจน์ตัวตนก่อนรับบริการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- น.ส.ศิริพันธ์ เหมืองสิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ สปสช. กล่าวถึงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2565 ว่า ในปีนี้ระบบการพิสูจน์ตัวตนก่อนรับบริการสาธารณสุขจะมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งระบบไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด สปสช.พยายามปรับระบบให้ง่าย ลดภาระบุคลากรโรงพยาบาล เพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ และลดภาระการตรวจสอบหลังการจ่ายไปได้มาก โดยให้ยืนยันตัวตน 2 ส่วน คือ ถ้ามีโทรศัพท์มือถือ โทร. ผู้รับบริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านไลน์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน "สปสช." ได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีมือถือหรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็ใช้บัตรประชาชนยืนยันที่หน่วยบริการ ซึ่งหน่วยบริการใช้ระบบ นิว อะเท่น ที่สปสช.ออกแบบไว้มายืนยันตัวตนอีกทางหนึ่ง</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. ให้ออบจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- การถ่ายโอน รพ.สต. ให้ออบจ. พบว่ามีทั้งที่ อบจ.ที่มีความพร้อม กับ อบจ.บางแห่งกำลังพิจารณาหรืออาจไม่มีความพร้อม เพราะหลาย อบจ.ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะรับหมดทั้งจังหวัดหรือรับเพียงบางแห่ง ทำให้ไม่แน่ใจการบริหารจัดการของ อบจ. หรืออาจเป็นระเบิดเวลาของ สธ. และคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ บางส่วนที่ต้องการยึดอำนาจคืน ใช้เป็นข้ออ้างการถ่ายโอนอำนาจ รพ.สต.ให้กับ อบจ. ว่ายังมีปัญหาและอาจจะลามไปถึงการให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็ได้ จึงขอให้ อบจ. ที่รับโอน รพ.สต.พึงตระหนักเพื่อให้การบริหาร รพ.สต.มีคุณภาพต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และขอให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้ทบทวนมติใหม่ว่าท้องถิ่น (ทั้ง อบต.และเทศบาล) ที่มีความพร้อมที่จะถ่ายโอน รพ.สต.ก็ควรที่จะเปิดกว้างให้รับไปดำเนินการ และไม่ควรรจะปิดกั้นการทำหน้าที่ของท้องถิ่นทุกรูปแบบ มิฉะนั้นจะเป็นจำเลยการกระจายอำนาจเสียเอง</p>	-
<p>อสม.ยื่นจดหมายปิดผนึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pimthai)</p> <p>- น.ส.สุนีย์ แก่นจันทร์ อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่ อสม. รพ.สต.บางยอ พร้อมด้วย อสม.อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 คน ได้เข้ายื่นจดหมายปิดผนึกให้กับ น.ส.เรวดี รัศมีทัด ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กรณีที่ทาง กกต. มีหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017 / 11355 เรื่องขอความร่วมมือให้ อสม. ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต.หรือ นายก อบต. หรือผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 28 ต.ค.64 เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิของ อสม.และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อสม. ดูแลอยู่</p>	-
<p>ไขหวัดนกในคน H5N6</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prachachat)</p> <p>- ปศุสัตว์แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก จีนยังเจอไขหวัดนกในคน H5N6 เพิ่มขึ้น สั่งทั่วประเทศเข้มงวดในการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกราย รายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือเกษตรกรสังเกตอาการสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด หากพบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายแจกหรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน หรือสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์</p>	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel